

Số: /BC-ĐGS

Việt Yên, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO**Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện, từ 01/01/2021 đến 31/8/2023**

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ- BPC, ngày 20/9/2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn huyện, từ 01/01/2021 đến 31/8/2023. Đoàn giám sát đã xây dựng Kế hoạch số 166/KH-ĐGS ngày 30/9/2023 và đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 05 cơ quan, đơn vị (*phòng Công an huyện và các xã, thị trấn: Việt Tiến, Vân Trung, Ninh Sơn và Tăng Tiến*). Qua giám sát, Đoàn giám sát báo cáo kết quả như sau:

PHẦN I:**KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG****I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTXH****1. Đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên**

Huyện Việt Yên nằm giữa hai thành phố Bắc Ninh và Bắc Giang có diện tích tự nhiên 171 km², gồm 15 xã và 2 thị trấn. Dân số thời điểm 31/12/2021 là 220.248 người; có vị trí địa kinh tế thuận lợi, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế lớn (thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh); có tuyến đường thủy nội địa, có đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đường vành đai IV (đường tỉnh 398B), quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua và hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội đang dần hoàn thiện đã tạo ra nhiều không gian kinh tế, kết nối dễ dàng với sân bay Nội Bài, cảng biển, cửa khẩu làm giảm chi phí logistics nên Việt Yên được xác định là huyện trọng điểm công nghiệp, đô thị trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng số km đường giao thông toàn huyện 1286,98km trong đó có: 23,4km Quốc lộ (Quốc lộ 1A và Quốc lộ 37); 04 tuyến đường tỉnh lộ là đường 398, đường 298, đường 298B và đường 295B với tổng chiều dài 28,5km; đường huyện có 12 tuyến đường với tổng chiều dài 64,86km; đường liên xã có 19 tuyến đường với tổng chiều dài 163,4km; 533km đường thôn xóm; 457,52km đường trục chính nội đồng.

Hiện trạng các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường huyện và đường đô thị xe chữa cháy có thể lưu thông được thuận lợi; những tuyến đường trục chính nông thôn đều được cứng hóa, đảm bảo cho xe chữa cháy lưu thông. Tuy nhiên, còn một số đường thôn, xóm có đất trụ bê tông, xây công làng nên xe chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận. Trên địa bàn huyện có nhiều ao, hồ, sông,

kênh, rạch đây là những nguồn nước tự nhiên phục vụ được cho công tác chữa cháy. Tuy nhiên, trên tuyến Sông Cầu và suối Hoàng Thanh, đoạn qua địa bàn xã Minh Đức, mực nước thường xuyên rất thấp so với mặt đê, dọc tuyến lại không có bến bãi lấy nước. Vì vậy, trường hợp có cháy việc triển khai hút nước trực tiếp từ sông và suối này cũng gặp nhiều khó khăn.

2. Đặc điểm về kinh tế, xã hội

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GTSX) trên địa bàn huyện bao gồm cả khu công nghiệp (KCN) năm 2021 đạt 15,1% (chưa đạt mục tiêu Đại hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19); năm 2022 đạt 35% (gấp hơn 1,5 lần kế hoạch năm và mục tiêu Đại hội); bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 23,97% (bằng 104% mục tiêu Đại hội). Trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng 24,3% (vượt mục tiêu Đại hội); nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng 2,32% (vượt mục tiêu Đại hội); dịch vụ tăng 5,33% (chưa đạt mục tiêu Đại hội). GTSX 3 khu vực kinh tế tạo ra trên địa bàn huyện hiện chiếm hơn 60% toàn tỉnh, trong đó GTSX công nghiệp chiếm gần 75% toàn tỉnh; duy trì vị trí trung tâm công nghiệp, đầu tàu kinh tế của tỉnh. Cơ cấu GTSX năm 2022 (theo giá hiện hành) lĩnh vực công nghiệp – xây dựng chiếm 97,9%, tăng 0,85%; nông – lâm nghiệp.

II. THÔNG KÊ TỔNG SỐ CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (PCCC).

Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn huyện Việt Yên đến thời điểm hiện tại:

- + Tổng số cơ sở thuộc Phụ Lục I: 6.496 cơ sở.
- + Tổng số cơ sở thuộc phụ lục II: 83 cơ sở.
- + Tổng số cơ sở thuộc Phụ lục III: 1.510 cơ sở.
- + Tổng số cơ sở thuộc Phụ lục IV: 4.959 cơ sở.

Nhìn chung, việc theo dõi, quản lý các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn huyện Việt Yên được thực hiện khá đầy đủ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật về PCCC.

III. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ; DỰ BÁO TÌNH HÌNH CHÁY NỔ

1. Yếu tố tác động

Như phần đặc điểm tình hình đã phân tích, yếu tố tác động đến tình hình cháy nổ chủ yếu là:

- Thời tiết, khí hậu trong mùa nắng nóng, nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

- Các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao đan xen trong khu dân cư nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện, điểm kinh doanh karaoke cao tầng, các điểm bán khí hóa lỏng (gas).

- Trên địa bàn huyện với tổng số 4 khu công nghiệp, 03 Cụm Công nghiệp đã đi vào hoạt động, loại hình kinh doanh nhà trọ đang phát triển mạnh và mang

tính tự phát, nhiều nhà trọ cao tầng, không đảm bảo về thiết kế, phương án phòng, cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (nếu xảy ra).

2. Đánh giá, dự báo tình hình

Với vị trí địa kinh tế của huyện Việt Yên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngày càng có xu hướng tăng về số lượng cũng như quy mô; các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư, mở rộng, các khu đô thị, nhà cao tầng, chung cư, nhà cho thuê trọ, cho thuê lưu trú xây dựng ngày càng nhiều... tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao. Bên cạnh đó, mức sống của nhân dân được cải thiện, việc sử dụng nhiên liệu, năng lượng, các vật tư, hàng hóa dễ cháy ngày càng tăng; nhiều hộ gia đình sử dụng nhà ở làm nơi sản xuất, kinh doanh kết hợp với sinh sống tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cũng như ý thức cảnh giác, phòng chống cháy, nổ của một số bộ phận nhân dân còn thấp, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác là nguyên nhân phát sinh cháy, nổ, đặc biệt là ở các khu dân cư.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2012-2023

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác quán triệt các văn bản của Đảng về PCCC

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ huyện đến cơ sở nghiên cứu thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị 47), Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và Quyết định số 1635/QĐ-TTG ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác PCCC; đã tổ chức hội nghị quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng vào công tác PCCC; thường xuyên vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị và người thân trong gia đình tham gia công tác PCCC; tăng cường tuyên truyền công tác PCCC trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

- Căn cứ vào Chỉ thị 47-CT/TW, Kết luận 02-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 1635/QĐ-TTG, Kế hoạch số 93-KH/TU của tỉnh ủy Bắc Giang, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa việc thực hiện Chỉ thị 47, Kết luận 02 vào đời sống, xác định là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Chỉ đạo các xã, thị trấn quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, của cấp trên về công tác PCCC.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC

Trong những năm qua, UBND huyện đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện cụ thể: Đã ban hành 02 Quyết định; 13 Công Văn chỉ đạo; 08 Kế hoạch tổ chức thực hiện (*Có danh mục kèm theo*)

Ngoài ra, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác PCCC và CNCH tại địa phương; Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền về công tác PCCC trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm những quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện dần được quan tâm và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Hạt kiểm lâm Tân – Việt – Hòa ban hành quy chế phối hợp trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng. Phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo PCCC rừng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCCC

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC

1.1. Kết quả công tác tuyên truyền

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với nội dung và đối tượng, bảo đảm yêu cầu thiết thực, hiệu quả. UBND huyện đã xây dựng, đăng phát hơn 100 bài, phóng sự tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống truyền thanh của huyện và Cổng thông tin điện tử của huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền hơn 1000 lượt tin bài trên hệ thống truyền thanh. Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo nguy cơ, nguyên nhân, hiểm họa xảy ra cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; biểu dương kịp thời gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình trong công tác PCCC và CNCH; công khai phê phán những hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn về PCCC của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để phòng ngừa chung.

- UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tổ chức phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh huấn luyện nghiệp vụ cho những thành viên các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện về công tác PCCC và CNCH. Công an huyện đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, phối hợp với các trường học, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền cho 32.590 người dân kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH. Chủ động làm tốt công

tác thông tin, định hướng dư luận đối với những nội dung quan trọng về công tác PCCC và CNCH.

- Hằng năm UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu, hình ảnh, pa nô, áp phích và tổ chức tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10”, Tháng An toàn PCCC (tháng 10).

- Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện và Công an huyện, UBND cấp xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về PCCC bằng nhiều hình thức, đặc biệt là hướng dẫn các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký bản cam kết đảm bảo các điều kiện về PCCC.

1.2. Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền PCCC và CNCH đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về công tác PCCC và CNCH ngày càng được nâng lên; công tác PCCC và CNCH dần trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện các biện pháp về PCCC và CNCH của người dân ngày càng nâng cao.

2. Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC và việc ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn an toàn PCCC

2.1. Kết quả công tác thẩm duyệt về PCCC

- *Đối với các công trình khu dân cư chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC:* Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng quản lý đô thị, Ban quản lý dự án phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh để thẩm duyệt bổ sung theo quy định; đồng thời tham mưu đề xuất, bổ sung kinh phí để trang bị lắp đặt các trụ cấp nước chữa cháy tại các khu dân cư, nơi tập trung đông người theo quy định.

- *Đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Công an huyện:* Công an huyện thực hiện tốt công tác phối hợp nghiệm thu thiết kế phương án PCCC đối với những công trình thuộc phân cấp quản lý.

2.2. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phù hợp với phương tiện, thiết bị, chất, hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về PCCC.

Công an huyện và công an cấp xã không được phân cấp

3. Công tác chữa cháy và CNCH trong các vụ cháy, nổ

- Trong giai đoạn giám sát, trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ cháy (*Trong đó có 04 vụ cháy rừng*), trong đó:

+ Địa bàn: Khu công Nghiệp 4/15 vụ, Ngoài khu công nghiệp 11/15 vụ.

+ Thành phần kinh tế: Tư nhân 11/15 vụ; cháy cơ sở liên doanh 4/15 vụ.

+ Loại hình cơ sở cháy: Số vụ cháy hộ sản xuất, kinh doanh 4/15 vụ. Cháy Công ty trong khu Công nghiệp 4/15 vụ; cháy rừng 4/15 vụ, cháy xe ô tô 3/18 vụ.

- Thiệt hại:

+ Về Người: 03 người chết (*vụ cháy nhà dân tại xã Trung Sơn*)

+ Về tài sản khoảng hơn 312,6 tỷ đồng, và 11,82 ha rừng.

- tình hình nổ: không

- Cứu nạn, cứu hộ: 02 vụ

Khi có cháy, nổ xảy ra, lãnh đạo UBND huyện luôn có mặt kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn xảy ra cháy phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy kịp thời. Huy động các lực lượng của UBND các xã, thị trấn có cháy xảy ra tham gia chữa cháy; điều động các phương tiện cần thiết để huy động tham gia chữa cháy. UBND huyện giao Công an huyện, phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường vụ cháy; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của nhà nước để xảy ra cháy, nổ. Trong các vụ cháy có thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại; khắc phục hậu quả vụ cháy.

4. Công tác xây dựng lực lượng PCCC

4.1. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH theo phương châm (*bốn tại chỗ*) gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND huyện đã xác định việc củng cố, xây dựng các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT nói chung, lực lượng PCCC cơ sở nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn PCCC ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể về xây dựng phong trào Toàn dân PCCC gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác vận động nhân dân tham gia PCCC theo phương châm “bốn tại chỗ”. Với cách làm hiệu quả, phù hợp cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn huyện, phong trào Toàn dân PCCC gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng.

4.2 Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH: Đội Cảnh sát PCCC và CNCH được thành lập từ tháng 7/2019 với 05 thành viên; đến thời điểm hiện tại Đội có 06 thành viên. Hằng năm, UBND huyện đều lập dự trù kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tăng cường nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn ANTT và phòng cháy, chữa cháy tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Trên địa bàn huyện hiện nay có 134 đội dân phòng trên 17 xã, thị trấn có tổng số 1.454 thành viên; việc trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng còn hạn chế do chưa bố trí được kinh phí.

Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng các mô hình an toàn PCCC tại các khu dân cư; qua đó đã xây dựng được: 46 mô hình ANTT, an toàn PCCC; 128 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC; 114 mô hình điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn huyện.

5. Công tác bảo đảm kinh phí - tài chính cho hoạt động PCCC; trang bị cơ sở, vật chất, phương tiện PCCC

5.1. Về bảo đảm kinh phí - tài chính (các nguồn tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật PCCC)

- Năm 2021: Chưa bố trí kinh phí.

- Năm 2022, UBND huyện đã duyệt kinh phí trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện với tổng số tiền 305 triệu đồng. Hằng năm triển khai kế hoạch tập huấn cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện, cho giáo viên các trường học về công tác PCCC và CNCH.

- Tháng 8/2023 đã duyệt 1.235.000.000 đồng (*Một tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu đồng*) để thực hiện Đề án “Hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tập trung hỗ trợ trang cấp cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030”;

- Trong các vụ cháy có huy động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở tham gia, UBND huyện đều thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư số 04/2021/TT-BLĐT BXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối với cấp xã: Chưa bố trí kinh phí đảm bảo công tác PCCC tại địa phương.

5.2. Về đầu tư và quản lý trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ PCCC, CNCH

Hiện nay, hệ thống chữa cháy của các cơ quan hành chính thuộc Huyện ủy, UBND huyện đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định của pháp luật. 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được trang bị bình chữa cháy. Đã cấp khoảng 5.500 bình chữa cháy cho các hộ nghèo và cận nghèo; Các hộ dân tự trang bị bình chữa cháy đạt 70%.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn chưa có xe chữa cháy; tại các khu dân cư đông đúc, đường hẹp xe chữa cháy không vào được, nhưng chưa được quy hoạch lắp đặt trụ cấp nước chữa cháy, không bảo đảm cho công tác chữa cháy (tập trung tại các khu vực như: tổ dân phố My Điện 1,2,3 thị trấn Nénh; Khu dân cư Núi Hiều xã Quang Châu; Khu dân cư Vân Cốc, Trung Đồng xã Vân Trung...).

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về PCCC

6.1. Công tác thanh tra, kiểm tra

- UBND huyện đã thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các công trình đã được xây dựng trên địa bàn huyện về công tác PCCC. Qua kiểm tra, đã hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, các quy định khác có liên quan. Chỉ đạo Công an huyện tiến hành kiểm tra an toàn PCCC với 2.634 lượt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH; kiểm tra 42 cơ sở kinh doanh karaoke.

- UBND cấp xã chỉ đạo Công an xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo các điều kiện về PCCC theo quy định.

6.2. Việc xử lý vi phạm lĩnh vực PCCC

Từ 01/01/2023, đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính 106 trường hợp, tổng số tiền phạt: 246.850.000 đồng (*Hai trăm bốn sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng*), trong đó: 18 tổ chức, 88 cá nhân. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy định kỳ theo quy định, không thực hiện văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, làm mất tác dụng của hệ thống, đèn chiếu sáng sự cố, không kiểm tra tiếp địa hệ thống chống sét định kỳ, không đủ số lượng lối thoát nạn theo quy định ...

7. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật về PCCC

- UBND huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC, phối hợp nghiệm thu về PCCC theo quy định trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có biện pháp xử lý đối với các trụ bê tông, rào chắn trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, bãi đỗ xe chữa cháy; tình trạng mạng lưới dây điện, dây thông tin trùng võng để có biện pháp xử lý kịp thời không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của phương tiện chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.

- UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về công tác PCCC.

III. NHỮNG ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCCC; TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1. Ưu điểm

Từ 2021 đến nay, các ngành, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai đồng bộ các biện pháp PCCC trên tất cả các lĩnh vực: tham mưu chỉ đạo, tuyên truyền vận động quần chúng, kiểm tra hướng dẫn, xây dựng lực lượng PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH... Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và lực lượng PCCC tại chỗ trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm. Phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC ngày càng phát triển;

Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng PCCC, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Vai trò, vị trí và hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác PCCC ngày được nâng cao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế của địa phương; đã kiểm chế và kiểm soát, hạn chế thiệt hại các vụ cháy, nổ trên địa bàn.

Các đơn vị mà Đoàn giám sát đến làm việc và giám sát cơ bản đã thực hiện tốt pháp luật về PCCC như: thành lập các đội PCCC cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng định kỳ; có thực tập phương án PCCC cho cơ sở; có trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; có kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC nghiêm túc.

2. Hạn chế, bất cập

(1). Việc tổ chức tuyên truyền về PCCC mặc dù đã có nhiều cố gắng nỗ lực nhưng chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao; chưa công khai những thiếu sót, tồn tại ở các đơn vị cơ sở; ít có những bài viết, phóng sự có giá trị tác động, ảnh hưởng làm thay đổi nhận thức và hành vi xã hội về công tác PCCC. Nhận thức về xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC của một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu đơn vị, cơ sở còn hạn chế, bất cập; thậm chí còn chủ quan, coi nhẹ công tác này.

(2). Kế hoạch, phương án PCCC hàng năm các địa phương, cơ sở nhìn chung chưa được chỉ đạo xây dựng, hoặc có xây dựng thì còn chung chung, thiếu cụ thể (nhất là cấp xã, thị trấn), tính khả thi không cao.

(3). Đầu tư về tài chính, chính sách, chế độ, trang thiết bị cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng chưa đầy đủ theo các quy định chính sách và pháp luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Về cơ bản khối xã, thị trấn không đảm bảo được chính sách, chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC; vật chất, phương tiện trang bị cho lực lượng này hàng năm hoặc không có gì, hoặc quá đơn giản, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó, cán bộ, đội viên Đội dân phòng theo quy định tại Điều 34, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ chưa được thực hiện.

(4). Việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực chưa được quy định cụ thể. Kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm quy định an toàn về PCCC còn thấp; việc chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm về PCCC và khắc phục những tồn tại vi phạm tại cơ sở tuy có thực hiện nhưng chưa nghiêm;

(5). Tổ chức, lực lượng, hoạt động của đội PCCC cơ sở, dân phòng ở một số cơ quan, doanh nghiệp, nhất là khối xã, thị trấn chưa thường xuyên, thực sự còn mang tính hình thức. Việc đầu tư trang thiết bị phương tiện chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu PCCC tại chỗ.

(6). Việc chấp hành quy định về PCCC, thực hiện chế độ tự kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC ở một số ngành, địa phương cấp xã, cơ sở sản xuất tư nhân chưa được quan tâm thường xuyên, nền nếp, chưa trở thành ý thức tự giác. Việc

chấp hành các quy định, chế độ nội quy PCCC trong cán bộ công nhân viên và nhân dân ở cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư chưa thực sự nghiêm túc.

(7). Hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy còn nhiều bất cập, chưa được quy hoạch và quản lý đồng bộ, nhất là trong các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung và các doanh nghiệp trọng điểm.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập

3.1. Nguyên Nhân chủ quan

(1). Một số cấp chính quyền, cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm củng cố xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC, nhất là ở một số cơ sở kinh doanh, sản xuất tư nhân, một số cơ sở liên doanh với đối tác nước ngoài, một số xã, thị trấn dân cư tập trung đông; Trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị, địa phương chưa được đề cao trong việc chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định

(2). Việc triển khai thực hiện Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC, về ngăn chặn cháy lớn của các cấp, các ban ngành có nơi, có lúc chưa thực sự nghiêm túc, chưa kịp thời. Việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia công tác PCCC tuy có những chuyển biến, nhưng hiệu quả chưa cao, chưa đi vào thực chất, còn mang tính hình thức.

(3). Năng lực tham mưu và sự phối hợp trong công tác tham mưu chỉ đạo của các ngành chức năng chưa chặt chẽ, còn nhiều hạn chế và hiệu quả chưa cao; sự quan tâm đầu tư cho công tác PCCC và CNCH chưa thực sự tương xứng với vị trí vai trò, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH ở huyện.

(4). Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn PCCC thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện đã được quan tâm bố trí đủ số lượng theo quy định; tuy nhiên biên chế của các đơn vị Cảnh sát PCCC vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác PCCC và CNCH.

(5). Công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân vi phạm chưa quyết liệt; Việc tạm đình chỉ, đình chỉ đối với cơ sở vi phạm quy định về PCCC gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư, an sinh xã hội...

(6). Chế độ chính sách động viên, khuyến khích hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng chưa được quy định rõ ràng và còn bất cập, nhiều chế độ không thực hiện được, do vậy chưa có tác dụng khuyến khích, phát huy được vai trò trách nhiệm của cá nhân trong công tác PCCC.

(7). Việc đầu tư kinh phí để có hệ thống PCCC đồng bộ, theo tiêu chuẩn phải tốn nhiều kinh phí do đó các cơ sở, doanh nghiệp thường ngại đầu tư.

3.2. Nguyên nhân khách quan

(1). Do tình hình kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngày càng gia tăng với số lượng lớn, tuy nhiên hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng phát triển

không đồng bộ thiếu thống nhất không đáp ứng được yêu cầu công tác PCCC và CNCH, nguồn ngân sách đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác PCCC còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với tình hình phát triển của địa phương.

(2). Chưa có quy định xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020; chưa có giải pháp hữu hiệu để bảo đảm an toàn về PCCC cho một số loại hình cơ sở mới xuất hiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ như loại hình nhà ở liền kề, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà cho thuê trọ...

4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

(1). Những hạn chế, thiếu sót trong chấp hành chính sách, pháp luật về PCCC có nguyên nhân là do người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện tại chỗ còn thiếu và kém về chất lượng. Ở nhiều nơi vẫn coi việc PCCC là của lực lượng Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC...

(2). Việc triển khai thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” còn hạn chế, nhất là trong bố trí, đào tạo lực lượng PCCC cơ sở, trang bị phương tiện, thực tập phương án chữa cháy tại chỗ. Quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở hạ tầng về PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy và mạng lưới cấp nước chữa cháy đô thị, công nghiệp phục vụ chữa cháy chưa đồng bộ, chưa phát huy hiệu quả. Các điều kiện an toàn PCCC và CNCH ở nhiều loại hình cơ sở không đáp ứng được yêu cầu quy định hiện hành.

(3). Nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đối với PCCC chưa đầy đủ, còn chủ quan, xem nhẹ việc phòng ngừa; chưa có phương án để xử lý tình huống khi cháy, nổ xảy ra.

Phần III

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND huyện

(1). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế phát sinh các vấn đề mới.

(2). Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phát huy năng lực, trách nhiệm của lực lượng Công an, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhất là đối với các cơ sở trọng điểm, có nhiều nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn khắc phục tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

(3). Chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc, nhắc nhở uốn nắn những biểu hiện chủ quan, coi nhẹ công tác PCCC. Đồng thời xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC.

(4). Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, bám sát địa bàn cơ sở để xây dựng phong trào quần chúng PCCC; tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị và đông đảo các tầng lớp nhân dân về các quy định PCCC, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH để mỗi người dân tự chủ động biết cách phòng cháy, tự giác chấp hành và tích cực tham gia các hoạt động PCCC và CNCH.

(5). Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy sâu rộng, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.

(6). Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...) và đầu tư, mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tại chỗ.

(7). Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.

(8). Thường xuyên kiện toàn và củng cố Ban Chỉ đạo PCCC các cấp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC.

(9). UBND huyện bố trí kinh phí bảo đảm hiệu quả hoạt động công tác PCCC từ huyện đến cơ sở; trước mắt nghiên cứu cân đối nguồn ngân sách, bố trí kinh phí trang bị xe chuyên dụng để chở các phương tiện máy bơm chữa cháy.

2. Đối với Công an huyện

(1). Tăng cường công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn;

(2). Đề nghị Công an tỉnh cấp xe chữa cháy và xe CNCH và phương tiện kèm theo cho Công an huyện để kịp thời chữa cháy và CNCH ngay từ ban đầu có hiệu quả.

(3). Xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. Phối hợp với UBND cấp xã tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng tham gia PCCC.

(4). Kiến nghị tăng biên chế cho Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện để thực hiện quản lý công tác PCCC trên địa bàn huyện được tốt hơn.

(5). Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn UBND và Công an cấp xã việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH thuộc chức trách nhiệm vụ của UBND và Công an cấp xã;

(6). Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà trọ bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn;

(7). Xây dựng và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao, đặc biệt là phương án huy động nhiều lực lượng tham gia nhằm phát huy hiệu quả khi phát sinh các vụ cháy nổ trên địa bàn nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất khi có các vụ cháy, nổ xảy ra.

(8). Đối với các nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đã được thành lập trước khi Nghị định 136/2020/NĐ-CP chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện PCCC và CNCH của các cơ sở nêu trên, đề nghị Công an huyện xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh để hướng dẫn các loại hình cơ sở này thực hiện bảo đảm đúng quy định về PCCC.

3. UBND các xã, thị trấn

(1). Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, CNCH trên địa bàn;

(2). Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu nhà trọ đảm bảo an toàn về PCCC.

(3). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về PCCC cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang bị bình chữa cháy bảo đảm 100% .

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (BC);
- UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Các cơ quan, đơn vị được giám sát;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVHD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

**TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Nguyễn Văn Tình**

VĂN BẢN THAM MƯU, CHỈ ĐẠO

1. Công văn số 359-CV/HU ngày 12/3/2021 của Huyện ủy Việt Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
2. Công văn số 07/UBND-CA ngày 13/01/2021 về tăng cường công tác PCCC mùa hanh khô, Tết Nguyên Đán và Lễ hội đầu năm 2021;
3. Công văn số 1817/UBND-CA ngày 29/6/2021 v/v thực hiện QLNN về PCCC đối với UBND cấp xã, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
4. Công văn số 2328/UBND-CA ngày 30/7/2021 v/v thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC sau khi bàn giao phân cấp;
5. Công văn số 3029/UBND-CA ngày 01/10/2021 v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10/2021”;
6. Công văn số 3315/UBND-CAH ngày 27/10/2021 về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PCCC đối với cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn huyện;
7. Công văn số 3550/UBND-CA ngày 16/11/2021 về tăng cường công tác PCCC tại các khu điều trị, bệnh viện, các địa điểm bố trí tạm thời phục vụ ăn, ở, sinh hoạt và cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19;
8. Công văn số 3697/UBND-CA ngày 29/11/2021 về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;
9. Công văn 603/UBND-CA ngày 04/03/2022 v/v thông báo kết quả sơ kết 9 tháng thực hiện đợt cao điểm của Bộ Công an;
- 10 Công văn số 943/UBND-CA ngày 31/3/2022 về việc phê bình trong công tác kiểm tra, ký cam kết về PCCC; Công văn số 1105/UBND-CA ngày 18/4/2022 v/v thực hiện công tác quản lý về PCCC và CNCH của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên;
11. Công văn 1053/UBND-VP ngày 25/3/2023 v/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH;
12. Công văn số 2141/UBND-CA ngày 07/6/2023 v/v báo cáo kết quả và giải trình việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện;
13. Công văn 2352/UBND-CA ngày 22/6/2023 v/v chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát khu đô thị, khu chung cư cao tầng trong công tác PCCC và CNCH;
14. Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/4/2021 về triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và các Thông tư của Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn;

15. Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 18/4/2022 về kiểm tra kết quả khắc phục các tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn huyện;

16. Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 13/10/2022 về mở lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Việt Yên;

17. Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 07/3/2023 về thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; Công văn 1292/UBND-CA ngày 12/4/2023 v/v tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”;

18. Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 24/5/2023 về triển khai thực hiện Dự án “Hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tập trung hỗ trợ trang cấp cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030”;

19. Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 18/7/2023 về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên;

20. Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 28/7/2023 về mở lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2023;

21. Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND huyện Việt Yên về tổ chức hội nghị đánh giá và hướng dẫn điều kiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, cho thuê lưu trú trên địa bàn huyện Việt Yên.

- Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND huyện về thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Việt Yên;

23. Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 về Phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Việt Yên, giai đoạn 2023-2025”;